



EVAN LOW 羅建倫
Assemlbmember/Asambleísta
District/Distrito 26 加州州眾議員



NEWS RELEASE

FOR IMMEDIATE RELEASE

June 12, 2024

Contact: Eddie Kirby

(916) 319-2026

Eddie.Kirby@asm.ca.gov

Quốc Hội Tiểu Bang Công Nhận Lá Cờ Tự Do và Truyền Thống Việt Nam

SACRAMENTO — Hạ Viện và Thượng Viện của tiểu bang California đã thông qua Nghị Quyết [\(ACR\) số 195](#) của Dân biểu Evan Low (D-Silicon Valley) công nhận nhận lá cờ Truyền Thống và Tự Do Việt Nam, còn được gọi là Quốc Kỳ Việt Nam từ năm 1948-1955 và thời Việt Nam Cộng Hòa, là lá cờ văn hóa và truyền thống của cộng đồng người Mỹ gốc Việt.

Dự luật ACR-195 [đã được Hạ Viện của Tiểu bang California](#) đồng thuận thông qua bằng lời biểu quyết vào ngày 30 tháng 5 năm 2024, sau khi có thêm 64 Dân biểu thuộc lưỡng đảng làm đồng tác giả. Thượng Viện của tiểu bang California đã thông qua ACR-195 vào ngày 20/6/2024. Vào ngày 2 tháng 7 năm 2024, ACR-195 [đã được Thư ký của tiểu bang California ghi nhận vào hồ sơ](#) : Nghị quyết Chương 141, Quy chế năm 2024.

Dân biểu Evan Low cho biết quan điểm của ông về tầm quan trọng của sự công nhận này như sau:

"Tôi hãnh diện đã dẫn đầu nỗ lực vận động lưỡng đảng thành công để Cơ quan Lập pháp Tiểu bang California chính thức công nhận lá cờ Việt Nam từ năm 1948-1955 và thời Việt Nam Cộng Hòa là lá cờ văn hóa và truyền thống của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Khoảnh khắc này ghi nhận sự cam kết của cộng đồng người Mỹ gốc Việt đối với các nguyên tắc dân chủ, công lý, bảo vệ và tiến bộ và tôi vô cùng biết ơn tất cả những người đã ủng hộ dự luật của tôi, ACR-195."

Với Dự Luật ACR-195, Cơ quan Lập pháp Tiểu bang California cùng với Thành phố San Jose và Quận Hạt Santa Clara công nhận lá cờ Truyền Thống và Tự Do của Việt Nam là lá cờ Văn Hóa và Truyền Thống của cộng đồng người Mỹ gốc Việt.

Dân biểu Evan Low đại diện cho khu vực Silicon Valley tại Hạ Viện Tiểu Bang California. Ông được bầu vào năm 2014 sau khi giữ chức vụ Nghị viên và Thị Trưởng Thành Phố Campbell. Ông là thành viên của Ủy Ban Hạ Viện về Kinh Doanh và Nghề Nghiệp, Bầu Cử, Tổ Chức Chính Phủ, Giáo Dục Đại Học và Quy Tắc. Dân biểu Low cũng giữ chức Chủ Tịch Nhóm Lập Pháp Người Mỹ Gốc Á châu và Quần Đảo Thái Bình Dương ở California, ông là người sáng lập và Đồng Chủ Tịch của Nhóm Cải Tiến và Kỹ Thuật Lập Pháp California và là thành viên của Ủy Ban Lập Pháp LGBTQ California.